



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทรงแนะนำทักษะรักการอ่าน



ในการเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางการแพทย์ พร้อมทอดพระเนตรแบบจำลองการก่อสร้างอาคารและนิทรรศการจิตอาสาและการรักการอ่าน ณ รพ.ชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องใน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง "ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน" ว่า การเรียนภาษาใช้ทักษะทั้ง การพูด ฟัง อ่าน เขียน การพูดสื่อสารผู้ฟังอีกคนหนึ่ง หรือแม้แต่การสื่อสารกับตนเอง ถ้าไม่มีภาษา ไม่มีความคิด ไม่สามารถบอกเล่าอดีต อนาคตได้ เมื่อคนพูดเป็น คนฟังต้องฟังเป็นด้วย และภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่าภาษาเขียน มีหลายแบบ วาดรูปก็เป็นการเขียนแบบหนึ่ง เช่น รับสั่งภาษาจีนได้แต่สื่อสารได้ไม่หมด จึงทรงต้องวาดภาพประกอบช่วยให้คนจีนเข้าใจ เมื่อเขียนแล้วต้องมีคนอ่าน บางคนสมองเต็มจำไม่ได้ต้องจดเอาไว้ เมื่อมาอ่านทบทวนแล้วจำได้ ในการนี้ทรงยกตัวอย่างว่า "เพื่อนคนหนึ่งโกรธหรือโมโหใคร จะเขียนลงในไดอารี่พอนานวันเข้าลืมกลับมาอ่านใหม่ก็โมโหขึ้นมาอีก" หรือเขียนเพื่อเป็นการเตือน เช่น "อย่าเทน้ำลงกระถอง" เมื่อคนเขียนได้ คนอ่านก็ได้ บางทีอ่านซึ่งจนน้ำตาไหล บางครั้งอ่านแล้วคลื่นไส้ การเขียนทางวิทยาศาสตร์ก็ย่อเป็นสมการ เขียนแผนผัง แผนที่ ไดอะแกรม หรืออักษรเบรลล์ สำหรับคนตาบอด



ในประสบการณ์การอ่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งถึงครั้งทรงดนตรีกับเพื่อน ๆ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฟังแล้วรับสั่งว่า
เล่นไม่ถูก จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานโน้ตดนตรี จึงกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ทรงนำวางไว้โก้ ๆ
เท่านั้น แต่ความจริงแล้วอ่านตัวโน้ตไม่ออก

“คนปัจจุบันไม่ค่อยรักการอ่าน เพราะมีเรื่องตื่นเต้น
กิจกรรมอย่างอื่นให้ทำมากกว่า เช่น ดูหนัง ฟังเพลง
เดี๋ยวนี้คนอ่านสั้นลง การเขียนก็สั้นลง เขียนเป็นนิยาย
ไม่ได้เหมือนแต่ก่อน การเขียนนิยายเป็นศิลปะแขนง
หนึ่งที่ต้องอาศัยความสามารถ มีอาจารย์ท่านหนึ่ง
เกษียณอายุราชการแล้ว กราบทูลถามว่าทรงอ่าน
หนังสือจบเล่มบ้างไหม จึงทรงลองจดดู พบว่าปี ๆ หนึ่ง
อ่านได้ประมาณ 40 เล่ม แต่ปีนี้อ่านได้ 20 เล่มเท่านั้น”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่ง
ว่า ครู คือ นักเรียนตลอดชาติ ตลอดชีวิต ครูต้องรักการ
อ่าน ไม่อย่างนั้นไม่มีอะไรมาสอนนักเรียน ชั่วโมงเรียน
ในปัจจุบันมีเพียง 7-8 คาบ คาบละ 50 นาที แต่ความรู้
ในโลกมีมากมาย จึงต้องหาอ่านนอกตำราเอง การอ่านที่
ดี ต้องอ่านเร็วและจับใจความให้ได้ โดยเมื่อครั้งทรงพระ
เยาว์ทรงอ่านตามธงกระดาษฝรั่งดอง ถูกล้วยแขก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสอนเวลา
เสด็จฯชนบท ให้ช่วยทบทวนประชาชนเรื่องการอ่าน
เพราะเราไปเยี่ยมเขาไม่ได้ตลอดเวลา บางครั้งส่ง
หนังสือเรื่องทำมาหากินไป ต้องสามารถอ่านได้เอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ยกตัวอย่างประโยชน์ของการอ่านว่า รุ่นน้องทรงขอให้
ช่วยทำสนามบอล สนามวอลเลย์ บอล ทรงทำไม่เป็น
แต่ไปอ่านหนังสือแล้วทรงช่วยทำ อ่านแล้วก็รู้ทำได้ แต่
บางคนเขียนหนังสืออ่านไม่รู้เรื่อง ผู้อ่านไม่เข้าใจ เพราะ
ละทิ้งส่วนสำคัญ จึงต้องเขียนให้ละเอียดให้กระจ่าง ส่วน
การอ่านหนังสือให้ฝึกทุกวัน วันละเล็กละน้อย สำหรับ
เด็กต้องสอนตั้งแต่เล็ก เด็กบางคนรักการอ่าน เพราะเกิด
ในครอบครัวที่พ่อแม่รักการอ่าน บางครอบครัวพ่อแม่
ทำงานไม่มีเวลาสอน ต้องเป็นหน้าที่ครูที่จะช่วยเป็น
ตัวอย่าง

“ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ว่าควรเริ่มต้นอ่านตั้งแต่อายุน้อย
หรืออายุมากเสียหน่อยจะดีกว่ากัน บางโรงเรียนว่าอ่าน
เร็วดี บางโรงเรียนว่าควรเตรียมทักษะขั้นพื้นฐานก่อน
สมองจะได้ไม่ล้า จึงหาคำตอบได้ไม่แน่ชัด เป็นสอง
ทฤษฎีที่ถกกันอยู่”.